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Nefndasvið umsagnir
Aíhugasemd við þingsályktunartillögu um rammaáætlun

Eins og mjög margir aðrir (slendingar, við ég undirrituð Dominique Piédel Jónsson, gera mjög 
alvarlegar athugasemdir við að
jarðhitasvæðið á Reykjanesfólkvangi, í Krísuvík og Sandfelli sé sett í nýtingarflokk og tel því betur 
borgið í verndarflokki.

Hefur hið háa Alþingi ekki samþykkt einróma tillöguna um Græna Hagkerfið?

Bestu kveðjur

Dominique Plédel Jönsson 
kt. 101248 2169 
dominique@simnetis 
www.slowfood.is 
www.vinskolinn.is 
Tel.: +354 898 40 85
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